

## ส่งบขหนังสือเรียนปี 61 ถึงสถานศึกษาแล้ว

🕒 **นำเสนอเมื่อ** 20 ก.ย. 2561

**“หมอธี” แจงจัดสรรบขหนังสือเรียนปี 61 ให้สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
“สุเทพ” มั่นใจปีหน้าไม่มีปัญหาจัดบขให้ 100%**

วันนี้ (20 ก.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณค่างานหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 ในส่วนที่เหลือให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดสรรบขหนังสือเรียนให้สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ครึ่งนี้เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคของสำนักงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไต่เรงแก้ไข และในปีการศึกษา 2562 เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีก โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการมาแล้วว่าให้แยกหนังสือเรียนกับแบบฝึกหัดออกจากกัน และเล่มไหนไหนองไหนต่อได้ก็ใช้ ขณะเดียวกัน รัฐบาลมีแนวคิดจะทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีบุ๊ก และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ให้มากขึ้น

ด้าน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอส.) กล่าวว่า สอศ. ได้ส่งหนังสือที่ศธ. 0604/425 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบขเงินอุดหนุน ถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. เพื่อแจ้งการจัดสรรบขโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่างานหนังสือเรียน ให้สถานศึกษา รวมทั้งหมดเป็นเงิน 547 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นสถานศึกษาอาชีวะเอกชน ประมาณ 180 ล้านบาท

“สอศ. ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงบประมาณ ผ่านทางสำนักงานปลัดศธ. ว่าสอศ. จะใช้งบเหลือจ่ายจำนวน 547 ล้านบาท จัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัดสอศ. ทั้งรัฐและเอกชน เพื่อเป็นค่างานหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ถือว่าเรื่องงบค่างานหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนของสอศ. ได้จัดสรรไปให้สถานศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว สถานศึกษาเบิกจ่ายเงิน เพื่อนำไปจัดซื้อหนังสือเรียนได้ทันที ส่วนปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้สอศ. ได้เสนอของบขอุดหนุนไป 100% เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา” นายสุเทพ กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561](#)